



สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

กัมพูชาเตรียมประเมินความเป็นไปได้ในการส่งออกแก้วมังกรมาจีน

จากแหล่งข่าว Khmer Daily News กัมพูชาเริ่มประเมินความเป็นไปได้ในการส่งออกแก้วมังกรมายังประเทศจีน ซึ่งอาจเป็นผลไม้ส่งออกจีนอันดับที่สามของกัมพูชาหลังจากกล้วยและมะม่วงสำเร็จ



ตามสถิติศุลกากรจีน มูลค่าการนำเข้าผลไม้ของจีนในปี ๒๕๖๓ ทะลุถึงหนึ่งหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรก และมูลค่าการนำเข้าแก้วมังกรอยู่ในลำดับที่ ๖ เป็นรองมาจากมังคุดและองุ่นเท่านั้น โดยมีมูลค่าการนำเข้าสูงถึง ๕๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ ๕๓ และปริมาณการนำเข้าก็เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ ๔๒ มากกว่าปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน ปัจจุบันแก้วมังกรของเวียดนามกว่า ๘๐% ได้ส่งออกมายังประเทศจีน และสัดส่วนการนำเข้าแก้วมังกรของจีนส่วนใหญ่มาจากเวียดนาม

จีนและกัมพูชาให้ความสำคัญกับการเจรจาในประเด็นการส่งออกผลไม้เช่น แก้วมังกร ลำไย มะพร้าว และผลไม้อื่นๆ และกัมพูชาได้เริ่มเตรียมการส่งออกแก้วมังกรไปยังจีน ผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกัมพูชา (Cambodian Center for Study and Development in Agriculture) Yaing Siang Koma ได้เปิดตัวโครงการปลูกแก้วมังกร และได้ร่วมมือกับคู่ค้าในจังหวัดเขาพระวิหารกัมพูชาสร้างฟาร์มเพาะปลูกที่มีพื้นที่มากถึง ๑๐๐๐ เฮกตาร์ ปลูกต้นแก้วมังกรกว่า ๑ ล้านต้นเพื่อใช้ในการส่งออก และยังวางแผนสร้างโรงงานแปรรูปอีกหนึ่งแห่ง ทั้งนี้เพื่อนำส่งออกมายังประเทศจีนและเวียดนาม

หลังกัมพูชาสามารถส่งออกมะม่วงมายังจีนได้และได้เริ่มวางแผนส่งออกแก้วมังกรมายังจีน มองเห็นได้ว่ากัมพูชามีความต้องการขยายตลาดผลไม้ในตลาดผู้บริโภคชาวจีนเป็นอย่างมาก และหลังกัมพูชาสามารถส่งออกกล้วยมายังจีนในเดือนพฤษภาคมปี ๒๕๖๒ ในเวลาเพียงหนึ่งปีกัมพูชาก็สามารถส่งออกได้ถึง ๑.๓

แสนตัน กลายเป็นผู้ส่งออกกล้วยที่ใหญ่เป็นอันดับสามของจีนรองจากที่ฟิลิปปินส์และเวียดนามเท่านั้น โดยในปี ๒๕๖๓ กล้วยกัมพูชามีสัดส่วนในท้องตลาดกล้วยจีนถึง ๑๓.๘% และมีปริมาณการส่งออกประมาณ ๒.๔ แสนตัน ซึ่งนั่นกระตุ้นให้กัมพูชาจับตาดูตลาดจีนมากขึ้น นอกจากนี้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมากัมพูชาได้เตรียมก่อตั้งสำนักงานประสานงานการค้าในประเทศจีนเพิ่ม ๕ แห่ง ซึ่งหากรวมกับสำนักงานประสานงานการค้าในประเทศจีนที่มีอยู่แต่เดิมแล้ว รวมจะมีมากถึง ๑๑ แห่ง เพื่อที่จะช่วยผลักดันการส่งออกสินค้ากัมพูชามายังจีน

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ที่มา

<https://mp.weixin.qq.com/s/v5TqifVsUYWsiYEzinzIJw>